



Học luật chơi Tiến Lên Miền Bắc siêu đơn thuần cho người mới

Chơi Tiến Lên Miền Bắc là một trải nghiệm mới mẻ trong toàn cầu game trực tuyến, đem đến sự độc đáo nhưng cũng không thiếu các nét quen thuộc từ phiên bản miền Nam. Sự phối hợp này tạo ra một không gian chơi đa chiều, vừa gần gũi nhưng cũng với một tạo hấp dẫn mới lạ. Hãy cùng Nhận định cách chơi độc đáo của trò chơi nổi hủ này qua bài viết dưới đây từ <https://sunwin95.com/> nhé.

Xem thêm: [Hướng dẫn rút tiền Sunwin nhanh và an toàn cho người chơi](#)

Về Tiến Lên Miền Bắc

Tiến Lên Miền Bắc là một trò chơi đánh bài tiêu dùng bộ bài Tây gồm 52 lá, dành cho hai đến 4 người chơi. Dù với nguyên cơ lâu đời và cách chơi tương đối đơn thuần, nhưng nó vẫn mang lại trải nghiệm thú vị cho người mới chơi.

mặc dầu có những điểm tương đồng với Tiến Lên Miền Nam về luật chơi, nhưng bất mắt chơi của Miền Bắc vẫn mang các đặc điểm riêng để phản ảnh văn hóa vùng miền.

những bộ bài trong TLMB

Hãy cùng Tìm hiểu về các bộ bài trong trò chơi Tiến Lên Miền Bắc:

- Cặp (hoặc đôi, thông): Đây là hai quân bài cộng màu và với cùng số. Quân hai là quân đặc thù nên với thẻ tạo thành cặp với quân khác màu.
- Tam (hoặc sấm cô): Đây là 3 quân bài có cộng số.
- Sảnh (hoặc lốc): Sảnh được tạo thành từ 3 quân bài trở lên cộng chất và có giá trị liên tục. quan trọng nhất, trong sảnh ko có quân hai.
- Tứ quý: Đây là 4 quân bài có cộng số.



Chỉ dẫn cách chơi bài Tiến Lên MB

Hãy khám phá phương pháp chơi Tiến Lên Miền Bắc phê chuẩn hướng dẫn dưới đây:

Số người chơi mỗi ván bài Miền Bắc là từ 2 đến 4 người. Bộ bài tiêu dùng chính là bộ bài Tây 52 lá. nếu như bàn sở hữu đủ 4 người, bài sẽ được chia đều; giả dụ dưới 4 người, mỗi người sẽ được chia 13 lá.

Quy định giá trị của những quân bài theo quy trình trong khoảng bé đến to như sau: 3 là quân bé nhất, 2 là quân lớn nhất. những quân khác sẽ theo trật tự giảm dần: A (xi) > K (già) > Q (đằm) > J (bồi) > 10 > ... > 5 > 4.

Bộ bài bao gồm 4 chất, và thứ tự độ to của chúng là: Cơ ♥ > Rô ♦ > Chuồn ♣ > Bích ♠. lúc so sánh bài, giả dụ các quân với cùng trị giá, sẽ tiếp diễn so sánh theo chất.

Bạn đang xem: [Học luật chơi Tiến Lên Miền Bắc siêu đơn thuần cho người mới](#)

Quy định đánh bài theo chiều kim đồng hồ. Trong ván đấu, người nắm quân 3 ♠ sẽ được đánh trước. Lượt chơi chấm dứt bỗng nhiên người nào với thẻ chặn bài nữa. Người kết thúc lượt chơi cũng sẽ là người khởi đầu lượt chơi tiếp theo.

Ván chơi kết thúc khi chỉ còn một người còn bài trong tay, và các người chơi khác đã hết bài. Thứ hạng được xếp từ người hết bài trước tiên (nhất) tới người hết bài sau hết (bét). Mỗi người chơi có thời kì suy nghĩ và đánh bài là 30 giây.

Quy định thối 2 và chặt trong game

Hãy cộng Đánh giá về quy định chặt và thối hai trong Tiến Lên Miền Bắc:

- Chặt: Người chơi tiếp theo sẽ được quyền chặt (hay bắt bài) khi một quân bài hoặc nhóm bài được đánh. Để chặt bài, quân bài hoặc hàng ngũ bài phải mạnh hơn về trị giá và cộng đồng chất đồng màu hoặc vừa được đánh.

- Quân 2: Quân hai có thể chặt bất kỳ quân bài lẻ nào mà ko cần đồng chất đồng màu. bên cạnh đó, không được phép đánh quân hai chung cuộc vì sẽ bị tính là thối hai.
- Tứ quý: Trong Tiến Lên Miền Bắc, tứ quý có thể chặt bộ tứ quý nhỏ hơn hoặc quân 2. như vậy như quân 2, tứ quý cũng ko được phép đánh rút cuộc.
- Thối: Người chơi rút cục giả dụ còn quân hai hoặc tứ quý, sẽ bị tính là thối. Thối sẽ phải nhận hình phạt theo quy định sau: 1 con 2 đen bị phạt một cược. Hoặc một con hai đỏ hoặc 1 tứ quý bị phạt hai cược. Số tiền phạt rút cục sẽ được tính dựa trên số lượng quân 2 hoặc tứ quý bị thối và nhân lên mang số tiền phạt tương ứng.

một số luật cần biết trong Tiến Lên Miền Bắc

nếu như bạn muốn tham dự vào game bài tiến lên phiên bản Miền Bắc 1 bí quyết thuận lợi, bạn cần phải nắm vững các luật cơ bản sau đây:

Luật đánh bài

Người chơi sau phải chặn người trước bằng lá bài lẻ hoặc bộ bài sở hữu trị giá bằng hoặc cao hơn. 1 điểm đặc thù của phiên bản Miền Bắc là những lá bài chặn phải đồng chất. nếu như người chơi tiếp theo chẳng thể chặn, họ sẽ bị dòng và chờ tới vòng tiếp theo.

Luật ăn hàng

Trong Tiến Lên Miền Bắc, luật này khá giảm thiểu. Chỉ bộ tứ quý mới sở hữu thể chặt 2 (heo), và mỗi lần chỉ chặt được một heo hoặc chặn một bộ tứ quý nhỏ hơn.

Luật ăn trắng

Luật này đơn thuần và dễ hiểu. lúc người chơi với sảnh rồng, 13 lá bài đồng chất hoặc bộ 4 con heo hoặc tứ quý 3, họ sẽ được tính là trắng tất cả ván bài.

Luật bài về cuối

Người chơi không được giữ quân hai hoặc tứ quý là quân bài về rút cục. nếu người thắng giữ hai chiếc bài này, họ sẽ ko được tính là thắng và có thể bị phạt. Đối có người giữ heo hoặc tứ quý đến cuối ván, cũng áp dụng luật phạt thối.



Kết luận

kỳ vọng bài viết trong khoảng <https://sunwin95.com/> đã giúp bạn sở hữu cái nhìn rõ ràng hơn về cách chơi Tiến Lên Miền Bắc, đặc thù là đối mang những người mới. nếu bạn còn nghi vấn hoặc muốn tham khảo các trang web nổi hữ uy tín để bắt đầu chơi, đừng ngần ngại kiếm tìm thông báo chi tiết trên trang web của chúng tôi. Chúc bạn may mắn và thú vị trong các trải nghiệm chơi game gần tới!

Xem thêm:

- [Bài Tứ Sắc: Luật chơi và hướng dẫn chi tiết cho tân binh](#)
- [Bài Sohu là gì? cách chơi & review nội dung 4 bộ: Ướt Át-Dạo Đầu-Khoái Càng-XOVE](#)
- [bí quyết đánh Bầu Cua ngoài đời luôn thắng giúp bạn ăn tiền cả làng](#)
- [Phần Mềm Hack Xóc Đĩa Ku Casino – Hiệu Quả Hay Trò Bịp ?](#)